

ผู้ว่าฯ เชียงราย พุดไอเดีย สร้างถนนดอกซากุระ สั่งซื้อจากญี่ปุ่น

นำเสนอเมื่อ : 30 เม.ย. 2557



เชียงราย เตรียมนำเข้าต้นซากุระจากจีน ราคา 1,000 บาท/ต้น เหลืออีก 1,000 ต้น สร้าง"ถนนดอกซากุระแห่งอาเซียน" หวังดึงดูดนักท่องเที่ยว

วันนี้ (27 เม.ย.57) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานประชุมสภาฯ ประจำเดือนเมษายน และพบปะพูดคุยกับหัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่โรงแรมลักษรรณวิสุทธ ตำบลริมกก จังหวัดเชียงราย โดยมีทองเที่ยวและกีฬา, พัฒนาสังคมและอีก 2 หน่วยงานร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่ ภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจจะเกิดจากความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงที่จะแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคเหนือ, ภาคกลาง และภาคตะวันออก ในวันที่ 26 - 30 เมษายน 2557 ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบและให้ระวังอันตรายจากพายุลมแรงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ป้ายโฆษณา ต้นไม้ใหญ่ และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงในช่วงเวลาดังกล่าว

ด้านตัวแทนจากสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย กล่าวถึงการเตรียมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 ในปี 2561 ในขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย พุดถึงแผนกลยุทธ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในปีนี้ได้แก่ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ "แอ่วเหนือม่วนกัน ปั่นกันทั้งปี" โดยทาง ททท. ได้จัดทำหนังสือคู่มือแผนที่การเดินทางไปบริการนักท่องเที่ยวแล้ว ในขณะเดียวกันได้รับความร่วมมือจากสายการบินบางกอกแอร์เวย์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสนใจสามารถนำจักรยานโหลดขึ้นเครื่องฟรี โดยไม่มีค่าขนส่งมาอีกด้วย

จากนั้น นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวถึงโครงการสำคัญที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ให้เป็นเมืองชาภูกระบานแห่งประชาคมอาเซียน โดยที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะข้าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เดินทางไปยังเมืองคูมะโมะโตะ จังหวัดคูมะโมะโตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยการเดินทางไปครั้งนี้ เพื่อไปหารือเรื่องการทำการท่องเที่ยว เพราะเมืองนี้มีภูมิอากาศและภูมิประเทศไม่แตกต่างกับบ้านเรา ซึ่งการพูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดคูมะโมะโตะ ท่านได้พาคุณะไปชมดอกไม้ประจำชาติของเขาคือชาภูกระบาน พร้อมกับให้คำแนะนำเกี่ยวกับดอกชาภูกระบานมีหลายชนิดทั้งชั้นเดียวและหลายชั้น ทั้งยังได้มอบดอกไม้ชนิดนี้ให้จังหวัดเชียงรายนำมาปลูก ซึ่งเป็นพันธุ์ที่เหมาะกับอากาศในประเทศไทย ตนเองจึงเห็นว่าน่าจะเป็นโอกาสของจังหวัดเชียงรายที่จะต่อยอดเมืองเชียงราย "เมืองแห่งดอกไม้" ออกไปอีกก้าวหนึ่งด้วยโครงการ "ถนนดอกชาภูกระบาน" จึงสั่งซื้อต้นชาภูกระบานในล็อตแรกนี้จำนวน 1,000 ต้น ในราคาต้นละ 3,000 เยน หรือตุกราวต้นละ 1,000 บาท คาดว่าต้นชาภูกระบานจากประเทศญี่ปุ่นจะถูกส่งมายังจังหวัดเชียงรายประมาณเดือนธันวาคม 2557

สำหรับต้นชาภูกระบานทั้งหมดจะนำไปปลูกสองริมฝั่งถนนสายใหม่ (จ.3) จากหน้าท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายไปจรดถนนพหลโยธินา ระยะทาง 20 กิโลเมตร ทางจังหวัดเชียงรายได้ทำข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเตรียมคนไปปลูกต้นชาภูกระบานแล้ว เชื่อว่าถนนสายนี้ในเวลา 3-4 ปีข้างหน้า จะเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จำนวนมาก ซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเชียงรายในอนาคตอันไกลแน่นอน